

TP Cần Thơ

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ tư, 20/05/2015

Bài cuối: Vì hạnh phúc của nhân dân

Trong dịp tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị do Thành ủy tổ chức mới đây, Thành ủy đã chọn tuyên dương 42 tập thể và 83 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW. Nét mới trong xét khen thưởng lần này là phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu ở cơ sở, có những mô hình, phần việc làm theo có tác động tích cực đến cộng đồng. Trong đó, có nhiều cá nhân nỗ lực vận động, tổ chức các hoạt động hướng tới lợi ích cộng đồng, vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân...

Ra sức học tập, rèn luyện để cống hiến nhiều hơn

Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên của đơn vị, Đại úy Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ luôn gương mẫu, tận tụy, sáng tạo, tìm tòi, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới để tham mưu, đề xuất các cấp lãnh đạo chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác đạt hiệu quả. Anh đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an thành phố tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong ĐVTN tại đơn vị theo bốn nội dung: xung kích, dũng cảm- mưu trí, sáng tạo- tình nguyện và lập công. Qua các phong trào đã động viên, khuyến khích ĐVTN phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đảm nhận “khâu yếu, việc khó”, làm thêm ca, thêm giờ, triển khai và thực hiện giờ làm việc thứ 9 trong ngày, tận tụy với công việc, xung kích dũng cảm trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, rèn luyện tư cách, đạo đức của người chiến sĩ công an theo 6 điều Bác Hồ dạy. 4 năm qua, tuổi trẻ toàn lực lượng đã thực hiện 30 công trình thanh niên cấp Đoàn Thanh niên và 235 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Trong đó có nhiều công trình tiêu biểu, ý nghĩa mang lại lợi ích thiết thực gắn với công tác chuyên môn và phục vụ cuộc sống cộng đồng. Nổi bật có các công trình: gắn 70 biển tuyên truyền an toàn giao thông; lắp trên 400 bộ bóng đèn; tặng trên 30 bộ máy tính, máy in cho xã nghèo; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 3.000 lượt người nghèo, trẻ em; tặng nhà nhân ái cho ĐVTN nghèo; tổ chức cho hàng ngàn lượt ĐVTN viếng, thấp nển tri ân, làm vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác... Riêng trong

năm 2013, anh Bình và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên công an thành phố đã thành lập và đưa vào hoạt động Đội thanh niên tình nguyện “Chung sức cùng cộng đồng”, gồm 7 tổ với chức năng và nhiệm vụ cụ thể, gồm: Tổ Thanh niên tình nguyện, Tổ tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Pháp luật, Tổ tuyên truyền bảo vệ môi trường, Tổ tuyên truyền an toàn giao thông, Tổ cấp phát CMND lưu động, Tổ đoàn kết, tập hợp thanh niên, Tổ khám, chữa bệnh miễn phí, tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe cộng đồng. Anh Bình chia sẻ: ”Trong công tác Đoàn, chúng tôi chú trọng xây dựng các mô hình thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Riêng các đội hình chuyên đều phân công các thành viên trong BCH phụ trách, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Vì vậy, phần lớn các kế hoạch, chỉ tiêu luôn đạt và vượt”.

Theo anh Bình, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân ngày càng trở nên nặng nề. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí nghị lực kiên cường, trung thành với Tổ quốc, “Tận trung với nước, tận hiếu với dân” như lời dạy của Bác...



Quý thời gian của anh dành cho công tác chuyên môn và tổ chức các phong trào dày dạn nhưng anh vẫn sắp xếp thời gian để hoàn thành xong chương trình

Đại úy Nguyễn Thanh Bình (bên phải), Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ đến thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình một thanh niên chậm tiến do tuổi trẻ Công an thành phố nhận cảm hóa. Ảnh: Q. THÁI

thạc sĩ chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Anh cho biết Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ đã và đang duy trì thực hiện thành công mô hình “Mỗi cơ sở Đoàn có từ 1 đến 2 đồng chí thi và đậu cao học”, đến nay đã có hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đang học cao học.

Góp sức giữ gìn sự bình yên cho nhân dân

Ở tuổi gần 70, ông Phạm Ngẫu-Trưởng Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường An Thới (quận Bình Thủy) vẫn tích cực chỉ huy và trực tiếp tham gia tuần tra giữ gìn bình yên cho bà con. Ông Phạm Ngẫu chia sẻ: “Tôi tự hào mình là Bộ đội Cụ Hồ. Trong chiến tranh, tôi và đồng đội từng trải qua những thời khắc sinh tử chống lại

kẻ thù có sức mạnh hơn nhiều lần vậy mà chẳng hề nao núng. Do đó, chẳng thể nào đứng yên nhìn cái xấu hoành hành ở thời bình”. Với suy nghĩ đó, năm 1996 ông Phạm Ngẫu tham gia và sau đó được bầu làm Tổ trưởng tổ BVDP khu vực 7, phường An Thới. Khi phường An Thới chia tách thành phường An Thới và Bùi Hữu Nghĩa (năm 2008), ông được phân công làm Trưởng Ban BVDP phường An Thới. Ông ra sức củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố đông về số lượng và là những người tâm huyết, bản lĩnh và can đảm. Trong lực lượng Ban BVDP hiện nay, có không ít người trước kia thuộc hàng “anh chị” có máu mặt, một thời ngang dọc. Vậy mà trước những lời khuyên chí tình của người lính già, rằng thay vì lấy sức mạnh, sự liều lĩnh làm cho người dân phải sợ, phải ghét mình thì tại sao anh em không dùng sức mạnh, sự can đảm đó đấu tranh, trấn áp tội phạm để bảo vệ làng xóm, làm cho bà con yêu quý, tin tưởng? Bằng bản lĩnh, sự mưu trí và hơn hết là sự chân thành, ông Ngẫu đã xây dựng, củng cố lực lượng BVDP phường đi vào nề nếp và hoạt động khá hiệu quả. Hiện tại, Ban BVDP phường có 39 thành viên, chia làm 5 tổ tham gia tuần tra hằng đêm. Trong đó, ông lựa chọn 16 người trẻ, khỏe, có phương tiện lập thành 1 tổ truy kích tuần tra những khu vực trọng điểm.

Với anh em trong Ban BVDP, ông Phạm Ngẫu đối đãi hết sức chí tình, được anh em quý mến, kính trọng. Anh Nguyễn Văn Diệp, thành viên Ban BVDP, bộc bạch: “Trong công việc, chú Ngẫu rất nghiêm túc, ai nhận nhiệm vụ thì phải đảm bảo hoàn thành, không được bỏ giữa chừng. Mặt khác, chú sống tình nghĩa, gần gũi, thương anh em tụi tui như con cháu. Chú luôn động viên anh em khắc phục khó khăn để làm tốt công việc chung.



Ông Phạm Ngẫu đang trao đổi tình hình an ninh trật tự địa bàn với các thành viên Ban BVDP phường An Thới.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư

Đảng ủy phường An Thới, nhận xét: “Hàng năm, Ban BVDP phường An Thới đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó phải kể đến vai trò của chú Phạm Ngẫu. Bằng uy tín, năng lực và sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình chú đã xây dựng, củng cố lực lượng BVDP gồm là những thành viên có bản lĩnh, có tấm lòng tự nguyện tham gia bảo vệ, giữ gìn ANTT ở địa phương. Năm 2014 vừa qua, Đảng ủy, UBND

phường An Thới đã vận động xã hội hóa xây dựng trụ sở Ban BVDP phường, trị giá 450 triệu đồng để Ban có điều kiện hoạt động thuận tiện hơn”.

Với những việc làm thiết thực, ông Phạm Ngẫu được chọn là một trong những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương cấp thành phố dịp 19-5 năm nay.

Yêu thương con người

Sư cô Thích nữ Từ Tâm - Trụ trì chùa Phước An (quận Bình Thủy) luôn tâm niệm dành cả cuộc đời mình để phục vụ, giúp đỡ chúng sanh. Sư cô cho rằng tu không có nghĩa là lánh đời, không màng chuyện thế gian. Sư cô cũng nhận thấy rằng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình yêu thương con người rất gần với quan niệm từ bi, bác ái của Phật giáo. Do đó, trong quá trình tu học, bằng tất cả khả năng của mình, Sư cô mong muốn giúp cho nhiều người giảm bớt đau khổ, có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Theo Sư cô Từ Tâm, một trong những việc thiết thực nhất là việc chăm lo sức khỏe cho bà con. Sư cô đã duy trì phòng thuốc nam từ thiện tại chùa Phước An từ nhiều năm nay. Bản thân Sư cô cũng đã theo học các khóa học về Đông y để trực tiếp tham gia bắt mạch, điều trị bệnh cho bà con. Bên cạnh đó, để có nguồn thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bà con, chùa Phước An cũng đã thành lập 4 đội từ thiện, với 60 thành viên chuyên tìm thuốc Nam. Tất cả 60 thành viên này đều làm việc với tinh thần thiện nguyện, không nhận thù lao. Sư cô Từ Tâm cho biết: “Trung bình mỗi tuần có khoảng 1.000 lượt người đến xem mạch, bốc thuốc với số lượng khoảng 15.000 thang thuốc/tuần, tất cả hoàn toàn miễn phí. Với những bệnh nhân ở xa, chùa còn bố trí chỗ ăn, nghỉ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho bà con chăm sóc sức khỏe”. Mỗi năm, Sư cô còn vận động phật tử, mạnh thường quân



Sư cô Thích nữ Từ Tâm (hàng sau, thứ hai từ phải qua) cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể quận Bình Thủy, phường Thới An Đông tặng học bổng, quà cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. Ảnh: TÂM KHOA

thực hiện khoảng 4 đợt đi thăm, tặng gạo, nhu yếu phẩm, mừng mên để giúp bà con từ Nam ra tận miền Trung, để giúp đồng bào nghèo voi đi phân nào khó khăn, vất vả. Với mong muốn giúp người dân có được việc làm ổn định, Sư cô đã xây dựng Tổ may từ thiện tại chùa Phước An. Sư cô cho biết: “Hiện tại, Tổ có 25 máy may. Sư cô kêu gọi một số chị em tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến chùa may quần áo, mên để tặng bà con nghèo. Sư cô còn tạo điều kiện cho các em khuyết tật gia công thảm lót sàn nhà, giúp các em có thêm thu nhập”.

Ông Đường Hữu Kiệt, Chủ tịch UBMTTQVN quận Bình Thủy, kể về Sư cô Từ Tâm với sự trân trọng: “Sư cô Thích nữ Từ Tâm là một chức sắc có uy tín và giàu lòng nhân ái, hết lòng yêu thương, giúp đỡ con người. Bên cạnh việc ủng hộ cho Quỹ Vì Người nghèo của quận Bình Thủy, phường Thới An Đông với tổng số tiền khoảng vài chục triệu đồng mỗi năm, chùa Phước An còn thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội, tặng quà cho các hộ nghèo, trẻ em khuyết tật với trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Riêng năm 2014, tổng trị giá công tác từ thiện của nhà chùa đạt hơn 2,3 tỉ đồng. Sư cô Thích nữ Từ Tâm là một trong những cá nhân điển hình được thành phố tuyên dương nhân dịp tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị”.

Còn rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp biểu dương, khen thưởng mà chúng tôi không có điều kiện giới thiệu đầy đủ. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW, toàn thành phố có 449 tập thể, 2.023 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng ở các cấp. Trong đó cấp thành phố 124 tập thể, 205 cá nhân; cấp quận, huyện và tương đương có 325 tập thể, 1.818 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Đây là những hạt nhân cần được tiếp tục phát huy, nhân rộng để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn với những kết quả cao hơn, thiết thực hơn.

TÂM KHOA – QUỲNH LAM